

**Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng**

**NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH**

***Sinh hoạt chi bộ:***

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Nét nổi bật về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta 6 tháng đầu năm 2019
- Triển khai đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chống diễn biến hòa bình

***Thông tin tư liệu:***

- Tin vắn Khánh Hòa trong tháng
- Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc trong thời kỳ mới
- Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
- Về tình hình Biển Đông thời gian gần đây
- Kết quả Hội nghị Thượng đỉnh (G20); những đóng góp của Việt Nam
- Một số kết quả Hội nghị ASEAN; những đóng góp của Việt Nam

***Chính sách văn bản mới:***

- Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

***Chuyên mục Hỏi - Đáp***

### HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

#### *Tư tưởng vì con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*

Suốt cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Bởi vậy, trước lúc đi xa, trong bản Di chúc của Người, tư tưởng vì con người và giải phóng con người thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo cao cả, một triết lý nhân sinh mà Người đã dày công xác lập.

Vấn đề con người trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh được thể hiện trong Di chúc là tình yêu thương đối với tất cả mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Khi đi xa, Bác “để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”, cả cuộc đời Bác đã dành cho dân tộc. Mong muốn lớn nhất của Bác là làm cho nước ta được hoàn toàn độc lập, đồng bào ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Trong Di chúc, Người căn dặn: “phải có một chính sách đặc biệt đối với mọi tầng lớp nhân dân đã vì Tổ quốc mà hy sinh”. Theo Người, đó là công việc nhất thiết phải làm, dầu khó khăn, phức tạp đến mấy cũng phải ra sức làm... Cũng xuất phát từ lòng nhân ái, vì cuộc sống tự do và hạnh phúc của con người, lòng nhân ái của Bác Hồ đã đặt đúng vào những người cùng khổ nhất trong xã hội tức là những người công nhân và nông dân. Với trái tim đầy tình yêu thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu và đồng cảm với nỗi thống khổ vì áp bức bất công, vì những gian lao, mất mát trong chiến tranh của nhân dân lao động từ miền xuôi đến miền ngược. Người đề nghị: “miễn thuế nông nghiệp một năm cho nông dân để đồng bào thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất sau nhiều năm liên tục góp sức người, sức của, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc”.

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

Với mong ước về một xã hội phồn vinh, hạnh phúc cho Nhân dân, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại lời di huấn thiêng liêng “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Kết thúc chiến tranh và đặc biệt là trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, lời di huấn này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho những quyết sách của Đảng và Nhà nước. Hiện nay Đảng và Nhà nước ta thực hiện tốt đối với người có công; thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo; nghị quyết Trung ương 9 về phát triển văn hóa con người. Đó là những quyết sách vừa quan tâm lợi ích chân chính của con người nhưng đồng thời phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Di chúc Bác Hồ - ngoài những giá trị lịch sử, chính trị, thực sự là một Di chúc thấm đượm tình thương yêu vô hạn đối với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế mà Hồ Chí Minh là người đại diện tiêu biểu nhất. Sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo Nhân dân thực hiện thành công đường lối đổi mới, đưa nước ta từng bước ra khỏi khủng hoảng, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Tư tưởng nhân văn cao cả trong Di chúc tiếp tục soi sáng trên những bước đường của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đi đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

### **NÉT NỔI BẬT VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

#### ***Một số kết quả nổi bật:***

- *Quan hệ với các nước láng giềng có chung biên giới tiếp tục được củng cố:* Với Lào, sự gắn bó, tin cậy đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào được tăng cường; hai bên tích cực trao đổi, đôn đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế. Quan hệ với Cam-pu-chia tiếp tục được

## Sinh hoạt chi bộ

---

củng cố; hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh và kinh tế được thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn. Quan hệ với Trung Quốc tiếp tục đà phát triển ổn định, tích cực; hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực được tăng cường. Trao đổi, giao lưu cấp cao và các cấp được duy trì.

- *Quan hệ với các nước lớn, các đối tác quan trọng, các nước láng giềng và bạn bè truyền thống được thúc đẩy mạnh mẽ*, nhất là thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao. Quan hệ với Mỹ tiếp tục được thúc đẩy toàn diện. Quan hệ với EU có bước tiến thực chất. Ta và EU đã chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quan hệ Việt Nam - EU. Quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, toàn diện. Quan hệ với Nga tiếp tục duy trì đà phát triển; hai bên thúc đẩy gặp gỡ, tiếp xúc lãnh đạo cấp cao trong bối cảnh diễn ra năm chèo giữa hai nước.

- *Quan hệ với các đối tác trong khu vực và bạn bè truyền thống đạt được những bước phát triển mới*. Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ với các nước trong khối ASEAN thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao (đón lãnh đạo các nước Brunây, Xinh-ga-po, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Thái Lan); nâng khuôn khổ quan hệ với Bru-nây lên Đối tác toàn diện. Quan hệ với Triều Tiên được thúc đẩy; Việt Nam đón Chủ tịch Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức lần đầu tiên sau 55 năm. Quan hệ với các đối tác Ác-hen-ti-na, Anh, Chi-lê, Ai Cập, Ôt-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Nê-pan, Butan... được thúc đẩy qua nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao.

- *Ngoại giao đa phương đạt nhiều kết quả quan trọng, tác động tích cực và toàn diện lên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng...* của đất nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, hình ảnh của Việt Nam. Ta tham gia chủ động và đóng góp tích cực tại các diễn đàn

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

đa phương khu vực và quốc tế quan trọng (Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới; Thượng đỉnh G20; Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU-140, Đối thoại Shangri La; Hội nghị cấp cao ASEAN, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019...); nỗ lực thực hiện vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế (tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội; ứng cử thành công vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu cao; mở rộng tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng).

- *Các mối quan hệ đối ngoại của Đảng ta tiếp tục được thúc đẩy toàn diện, góp phần tạo nền tảng tin cậy chính trị thúc đẩy quan hệ song phương với các nước:* Quan hệ với các đảng cầm quyền ở các nước XHCN và láng giềng có chung biên giới tiếp tục được củng cố, đạt nhiều kết quả quan trọng; Quan hệ với các đảng cầm quyền, tham chính và các đảng có vai trò quan trọng tại các nước trong khu vực, các nước lớn và đối tác quan trọng tiếp tục được mở rộng; Quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, có trọng tâm, trọng điểm.

- *Công tác đối ngoại nhân dân:* Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, tôn giáo, nhân quyền... góp phần tăng cường sự hiểu biết, quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Bên cạnh tham gia các hoạt động đa phương, các tổ chức nhân dân của ta cũng đang cai tổ chức một số hoạt động đa phương tại Việt Nam. Đặc biệt, việc ta tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak năm 2019 góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, khẳng định nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thúc đẩy giao lưu, hội nhập quốc tế về tôn giáo.

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

*Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019: Thứ nhất, tiếp tục triển khai và hoàn thành Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019 của Lãnh đạo cấp cao, của Trung ương Đảng, các cơ quan đảng ở Trung ương, các đoàn thể và tổ chức nhân dân. Thứ hai, chuẩn bị và tổ chức tốt các cuộc gặp, hội thảo lý luận, đối thoại chính sách giữa Đảng ta với một số đảng theo kế hoạch. Thứ ba, tổng kết 5 năm triển khai Chỉ thị 32/CT-TW của Bộ Chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”. Thứ tư, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược; kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, đối sách xử lý các vấn đề đối ngoại hệ trọng, tránh rơi vào thế bị động, bất ngờ. Theo dõi chặt chẽ sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; vấn đề Biển Đông, Triều Tiên, Lào, Cam-pu-chia; tình hình và xu thế vận động của các chính đảng...*

### **TRIỂN KHAI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để việc chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội ở cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả tốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 10/7/2019 về triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với một số nội dung trọng tâm như sau:

#### **1- Yêu cầu của đại hội**

- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

- Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

- Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

- Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.



## **Sinh hoạt chi bộ**

---

### **2- Nội dung và thời gian tiến đại hội đảng bộ các cấp**

- Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung sau: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 03 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.

- Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp: Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 02 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 03 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII không quá 04 ngày, tổ chức vào cuối tháng 9/2020. Thời gian tổ chức đại hội điếm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quý I/2020; cấp huyện và tương đương vào đầu quý II/2020.

### **3- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội**

**3.1- Công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.** Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và hướng dẫn công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cấp huyện và cơ sở. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy tham mưu Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai đại hội đảng bộ các cấp trong cán bộ chủ chốt của tỉnh.

## Sinh hoạt chi bộ

---

### 3.2- Chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận

- Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm 02 báo cáo chủ yếu: Báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ, cụ thể: Báo cáo chính trị của đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại... (có so sánh với chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra); chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để hoàn thành dự thảo các văn kiện và tổ chức lấy ý kiến đóng góp theo quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Tiểu ban Nội dung xây dựng kế hoạch triển khai công việc đảm bảo hoàn thành theo tiến độ thời gian đề ra.

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

- *Tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện:* Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. Đặc biệt, chú trọng lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy chuẩn bị tốt và có kế hoạch công bố dự thảo các văn kiện đại hội và báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với tình hình thực tế để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của Nhân dân.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy bằng hình thức thích hợp có thể lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với định hướng phát triển của tỉnh.

Đối với Tỉnh ủy, sau khi thông qua lần thứ nhất dự thảo Báo cáo chính trị, sẽ có văn bản xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương về mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, định hướng phát triển vùng, lĩnh vực của Trung ương.

- Để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại hội, các cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động (*gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị*) để đại hội thảo luận, quyết định. Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh “qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

- Cần đổi mới cách thức tổ chức thảo luận văn kiện đại hội cấp trên: Khi chỉ đạo cấp dưới thảo luận văn kiện đại hội, cấp trên cần có văn bản tóm tắt nội dung, nêu các vấn đề chính, trọng tâm, các vấn đề còn có ý kiến khác nhau để cấp dưới dễ thảo luận và tập trung thảo luận làm rõ, không tràn lan, dàn trải, kém hiệu quả.

**3.3- Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy:** Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải đảm bảo các yêu cầu, các quy định theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW. Triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu một số công việc cụ thể sau: Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại hội các cấp, quy định bầu cử, công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ đại hội.

**3.4- Về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp.** Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp.

**3.5- Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XIII của Đảng.** Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Trong đó, phân công Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tư tưởng và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

**3.6- Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội:** Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước,

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

chọn một số công trình trọng điểm để tập trung lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XIII của Đảng, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; phân bổ kinh phí năm 2020 cho các đơn vị, địa phương để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu xây dựng lịch cụ thể đại hội các đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc, *trong đó, tham mưu chọn đảng bộ tiến hành đại hội điểm ở cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương để rút kinh nghiệm*, xây dựng lịch thời gian để Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung và nhân sự đối với các đảng bộ trực thuộc.

**3.7- Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội:** Thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với việc phân công cấp ủy viên khóa mới, cấp ủy các cấp cần tiến hành sắp xếp, bố trí, kịp thời thực hiện chế độ, chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử theo quy định của Đảng và Nhà nước.

## **CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH**

### ***Tỉnh táo để lòng yêu nước không bị lợi dụng***

Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nó được hình thành, hun đúc và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành sức mạnh vô cùng to lớn để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, chống đối thông qua các chiêu trò cố tình lợi dụng lòng yêu nước của Nhân dân ta để thực hiện những mưu đồ đen tối. Tổ quốc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, truyền thống ông cha ta luôn kể truyền, phát huy đời này qua đời khác với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ phải bằng các chủ trương, đường lối phù hợp, lấy hòa bình, ổn định làm trọng, ngăn ngừa các nguy cơ gây chiến tranh, xung đột.

## Sinh hoạt chi bộ

---

Thời gian qua, những tranh chấp về chủ quyền biển đảo tại khu vực Biển Đông diễn biến phức tạp. Về phía Việt Nam, chúng ta kiên định mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trên cơ sở tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

### **Nhận diện những luận điệu chống phá**

Gần đây, một số trang thông tin của các cá nhân, tổ chức phản động và trang báo thù địch ở nước ngoài đăng tải nhiều bài nói, bài viết, thông tin liên quan đến việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tuy nhiên, nội dung của các bài nói, bài viết, thông tin được đưa ra lại có nhiều vấn đề sai lệch, mang tính kích động người dân.

Đích đến của các đối tượng là lợi dụng vấn đề này để làm cho tình hình trong nước trở nên rối ren, phức tạp, âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá chính quyền, thực hiện các cuộc “đấu tranh bất bạo động” theo một kịch bản có sẵn và cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến hành hướng lái chính trị ở Việt Nam. Những thông tin, luận điệu nguy hiểm đang được các thế lực thù địch đưa ra trên mạng gồm:

*Thứ nhất, kích động người dân tuân hành, biểu tình, tụ tập đông người gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.* Đây là một phần trong kịch bản “cách mạng đường phố” mà các đối tượng đang hướng đến. Dưới vỏ bọc tuân hành thể hiện tình yêu nước và bảo vệ Tổ quốc, các đối tượng rêu rao việc xuống đường đấu tranh là ôn hòa, phi bạo lực. Tuy nhiên, đây là cái cớ để chúng thực hiện mục tiêu chống phá như ném bom xăng, tấn công trụ sở cơ quan công quyền, tấn công cảnh sát, cán bộ cơ quan Đảng, Nhà nước. Năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 vào vùng biển của Việt Nam, lợi dụng lòng

## Sinh hoạt chi bộ

---

yêu nước của quần chúng nhân dân, các đối tượng đã dựng lên cái gọi là “tuần hành ôn hòa” tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Vậy nhưng sự “ôn hòa” lại được thể hiện bằng cách đập phá tài sản của doanh nghiệp, ném bom xăng vào trụ sở cơ quan chức năng, chống người thi hành công vụ, gây nhiều hệ lụy. Không chỉ riêng sự kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông mà đối với tất cả các sự kiện “nóng”, các thế lực thù địch cố tình kích động người dân xuống đường biểu tình chống đối chính quyền. Đây là một phần trong âm mưu gây bạo loạn, lật đổ chính quyền qua con đường gọi là “phản kháng phi bạo lực” mà các đối tượng đang sử dụng để lừa dối người dân.

*Thứ hai, xuyên tạc trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của người dân.* Bảo vệ Tổ quốc là quyền và đồng thời cũng là trách nhiệm vô cùng thiêng liêng của mỗi người dân. Điều 64, Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khẳng định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là sự nghiệp của toàn dân”. Qua các luận điệu sai lệch, các đối tượng muốn tách lực lượng vũ trang ra khỏi quần chúng nhân dân. Từ đây âm mưu của kẻ địch là khiến cho khối đoàn kết quân - dân bị lung lay, làm cho sức mạnh nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bị suy yếu. Cùng với đó, các đối tượng còn cố sù, đưa luận điệu tuyên truyền “hãy để dân yêu lấy Tổ quốc mình”. Các đối tượng cho rằng, “tự người dân có thể bảo vệ Tổ quốc”, không cần sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thông qua những luận điệu này, các đối tượng kích động, chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước, hình thành nhận thức sai lệch về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

*Thứ ba, xuyên tạc chủ trương, đường lối bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của Đảng, Nhà nước ta.* Với những căn cứ lịch sử, pháp lý của mình, Việt Nam hoàn toàn có chủ quyền trên khu vực Biển Đông. Mọi hành động tranh chấp của phía Trung Quốc đều là đơn phương và không có giá trị. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn theo dõi sát sao mọi biến động trên Biển Đông và có cách ứng xử phù hợp để bảo vệ vững

## **Sinh hoạt chi bộ**

---

chắc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, chống đối nhiều lần đưa ra các thông tin sai lệch về thực tiễn, vu khống hoạt động bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Cùng với đó, các đối tượng cũng xuyên tạc một cách trắng trợn chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông của Đảng, Nhà nước ta.

### **Tỉnh táo để thể hiện lòng yêu nước đúng nghĩa**

Hiện nay, để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, các thế lực thù địch, chống đối đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”. Trong đó, thông tin - truyền thông được các đối tượng xác định là một mũi nhọn mang tính đột phá, khiến cho nước ta suy yếu, sụp đổ từ bên trong. Trong cuộc chiến thông tin, các thế lực chống phá cố tình đưa ra các dòng thông tin lệch chuẩn. Thủ đoạn được các đối tượng thường xuyên sử dụng là lợi dụng các sự kiện nóng, các vấn đề nhạy cảm, những nội dung được đông đảo người dân quan tâm, để từ đó viết bài có nội dung xuyên tạc, kích động sự thù hận, chống đối.

Khi viết bài, các đối tượng cố tình “múa bút” theo hướng biến mọi thứ trở nên ly kỳ, bí hiểm để kích động sự tò mò của người dân. Các đối tượng này cũng không quên việc “phỏng vấn”, trích lời các đối tượng cơ hội chính trị, những người tự xưng là “nhà dân chủ” để tiến hành chống phá. Sau đó, qua các kênh truyền thông, blog, mạng xã hội để lan truyền những thông tin này đến với người dân. Từ đó tác động đến nhận thức, tư tưởng của mọi người.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã lừa dối không ít người dân, biến người dân trở thành “con rối” trong cái gọi là “phản kháng phi bạo lực” mà các đối tượng đang thực hiện. Để lòng yêu nước phát huy giá trị của mình, không bị các thế lực thù địch, chống đối lợi dụng vào việc gây bất lợi cho Tổ quốc, mỗi người dân phải thực sự tỉnh táo, bản lĩnh và có đủ hiểu biết để “gạn đục, khơi trong”, không mắc bẫy ma trận thông tin sai trái.



### TIN VĂN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 với các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban Quý II/2019 với các cơ quan nội chính tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 02 đảng ủy khối; nghe Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình một số vụ việc; dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm tại Tháp Trầm Hương nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; dự Lễ phát động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ trợ giúp nhân đạo tỉnh.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh và Đảng ủy xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; chủ trì họp Đảng ủy Quân sự tỉnh; làm việc định kỳ 6 tháng đầu năm 2019 với lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, các ban quản lý thuộc tỉnh và lãnh đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh; dự Hội nghị Đảng ủy Quân khu 5 (tại Đà Nẵng).

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ năm 2019; dự diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Nha Trang năm 2019; làm việc với Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW và Chỉ thị 33-CT/TW. Chủ trì các cuộc họp, hội nghị: Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VI; họp Ban Chỉ đạo “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh; giao ban quý II/2019 với các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh,

## Thông tin tư liệu

---

Ban Chỉ đạo 94, Ban Chỉ đạo về phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy; Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Dự một số hội nghị, sự kiện: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X; Hội nghị tiếp xúc cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Nha Trang 6 tháng đầu năm 2019; Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức cán bộ, công tác báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2019; phiên họp Chính phủ tháng 6/2019 trực tuyến với các địa phương; Hội trại “Cháu ngoan Bác Hồ” tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV; gặp mặt đoàn đại biểu các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa về dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thăm các gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Diên Khánh; dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh; tiếp Đoàn Vua sư Tép Vông của Campuchia.

- 6/8: UBND tỉnh họp thường kỳ, nhận định: 7 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,46%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,2%, doanh thu du lịch tăng 13,9%, thu ngân sách nhà nước hơn 11.200 tỷ đồng và bằng 73,5% so với cùng kỳ năm trước...

- Trong 02 ngày 23 và 24/7: tại Nha Trang diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt phương châm hướng mạnh về địa bàn dân cư, tập trung cho cơ sở; tiếp nhận hơn 30 tỷ đồng từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Qua đó, hỗ trợ xây mới 1.300 nhà Đại đoàn kết (50 triệu đồng/nhà), sửa chữa

## **Thông tin tư liệu**

---

2.500 nhà cho hộ nghèo. Mặt trận tỉnh cũng đã tiếp nhận hơn 80 tỷ đồng từ Trung ương và địa phương, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, khôi phục sản xuất... Công tác vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân được MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh chủ động triển khai thực hiện, ngày càng đi vào chiều sâu; công tác giám sát và phản biện xã hội do UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tập trung vào những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm... Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh... Đại hội đã hiệp thương cử 87 đồng chí tham gia UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tái đắc cử chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- 6 tháng đầu năm 2019, theo kết quả xếp hạng của Bộ Nội vụ, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Khánh Hòa đạt 79,54% (cao hơn 2,62% so với mức trung bình chung của cả nước), xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong 7 lĩnh vực đánh giá, Khánh Hòa có 4 lĩnh vực có chỉ số cao hơn so với mức trung bình chung, đó là: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC (cao hơn 20,12%), hiện đại hóa hành chính (cao hơn 18,47%), cải cách tài chính công (cao hơn 10,96%), cải cách thủ tục hành chính (cao hơn 5,32%).

## **Thông tin tư liệu**

---

### ***Nhân sự mới***

- Ngày 01/8/2019, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lưu Hồng Vân - Trưởng phòng Báo chí - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian 5 năm kể từ ngày 01/8/2019.

- Ngày 30/7/2019, đồng chí Lê Đức Vinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Trung Thu - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông đến nhận công tác Sở Ngoại vụ và giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ, thời gian 5 năm từ ngày 01/8/2019.

- Ngày 18/7/2019, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị bất thường, theo đó Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

### **PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” CỦA DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ MỚI**

Để ghi nhớ công lao những người đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc, 72 năm qua (27/7/1947 - 27/7/2019), Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm lo cho các đối tượng người có công trên cả nước. Các phong trào “đền ơn đáp nghĩa” được phát triển rộng khắp trong cả nước, với nhiều chương trình thiết thực như: Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”; nhà tình nghĩa; vườn cây tình nghĩa; sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

## Thông tin tư liệu

---

Hiện nay, việc xác nhận các đối tượng người có công với cách mạng cơ bản đã hoàn thành với trên 9 triệu người (trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, 127.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 800.000 thương binh, 110.000 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và gần 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận). Nhiều chế độ ưu đãi được bổ sung so với trước. Hằng năm, Chủ tịch nước cũng dành gần 1.000 tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Cùng với chính sách của Đảng và Nhà nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa được phát triển rộng khắp trong cả nước. Từ năm 2013 - 2017, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Trung ương đã vận động được trên 17,8 tỷ đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của địa phương vận động được gần 5.200 tỷ đồng. Năm 2018, Bộ Tài chính đã giao dự toán 30.523,3 tỷ đồng cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện chính sách trợ cấp ưu đãi cho người có công. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Ngân sách Nhà nước đã bố trí hơn 332,5 tỷ đồng để tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng.

Với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn. Phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần làm tốt một số nhiệm vụ sau: *Thứ nhất*, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xác định việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. *Thứ hai*, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công theo hướng mở rộng đối tượng,

## Thông tin tư liệu

---

tăng mức hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta. *Thứ ba*, bố trí tăng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa nguồn lực xã hội, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Pháp lệnh và các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, nhà ở... *Thứ tư*, làm tốt hơn nữa công tác tu bổ, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công; đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; nhanh chóng giải quyết hồ sơ tồn đọng. *Thứ năm*, phát triển sâu rộng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng”... với nhiều chương trình phong phú, thiết thực, để cùng chung tay với nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần người có công và gia đình họ. *Thứ sáu*, thường xuyên động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

### **MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019**

*Một số kết quả:* Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, nhiều quy định mới của Đảng, Nhà nước được ban hành. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tiếp tục được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí để kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết loại bỏ những cán bộ suy thoái, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước. Nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài được thanh tra kết luận kịp thời. Đã tập trung đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh

## Thông tin tư liệu

---

các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, những nhiễu, tiêu cực tại các địa phương, cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chủ động cung cấp, công khai thông tin, định hướng dư luận trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí; chú trọng tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng.

*Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc:* Công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng, chống tham nhũng hiệu quả chưa cao. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong một số trường hợp còn chậm. Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tiễn. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa phát huy toàn diện, một số biện pháp hiệu quả thấp. Tình trạng “tham nhũng vặt”, những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hoạt động thanh tra, kiểm toán phát hiện nhiều sai phạm kinh tế nhưng việc phát hiện tham nhũng để chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật vẫn còn ít.

***Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019:*** *Thứ nhất*, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng; tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán

## Thông tin tư liệu

---

bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị. *Thứ hai*, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ, chặt chẽ hơn cho công tác phòng, chống tham nhũng. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. *Thứ ba*, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là các văn bản mới ban hành. *Thứ tư*, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công (đất đai, nhà công sản...) và việc thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. *Thứ năm*, tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. *Thứ sáu*, tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở; tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết loại bỏ những cán bộ hư hỏng, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước. *Thứ bảy*, tiếp tục mở rộng các hoạt động đối thoại, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

### VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

*- Phản ứng của Việt Nam về việc trong thời gian gần đây, một số tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị xua đuổi, tịch thu ngư cụ, tài sản: Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng*



## **Thông tin tư liệu**

---

Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Hành động nói trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết đối với vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, đe dọa an toàn tài sản của ngư dân Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển này. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên của phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm các nhân viên và tàu công vụ Trung Quốc vi phạm, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam, có hình thức giáo dục các nhân viên của phía Trung Quốc không để tái diễn vụ việc tương tự. Ngày 19/6/2019, đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc phản đối hành động nêu trên của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc xác minh, có biện pháp bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam và xử lý nghiêm khắc đối với các nhân viên và tàu công vụ vi phạm.

*- Ngày 16/7/2019, trả lời câu hỏi của một số phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến diễn biến gần đây ở Biển Đông*, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: “Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị, xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 trước bất cứ hành vi

## **Thông tin tư liệu**

---

nào xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam hết sức coi trọng hòa bình, hữu nghị, hợp tác, thiện chí và sẵn sàng giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình. Trên cơ sở đó, trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề, đấu tranh yêu cầu tôn trọng vùng biển Việt Nam, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, không có hành động làm phức tạp tình hình. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam đã và đang thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam”.

### **KẾT QUẢ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G20; NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM**

*Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức từ ngày 28 - 29/6/2019 tại Nhật Bản. Với 04 phiên họp chính thức và 02 phiên thảo luận chuyên đề, Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của kinh tế và quản trị toàn cầu. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố của các Nhà lãnh đạo G20, Tuyên bố Osaka về kinh tế số, trong đó khởi động “Tiến trình Osaka” về thúc đẩy đàm phán xây dựng các quy tắc, luật lệ quốc tế về điều chỉnh thương mại điện tử.*

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà Lãnh đạo G20 thảo luận nhiều vấn đề toàn cầu quan trọng, đặc biệt là đưa ra các sáng kiến có ý nghĩa và thiết thực, được lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế dự Hội nghị hoan nghênh và đánh giá tích cực: (1) thúc đẩy hướng tới khuôn khổ pháp luật, quy tắc toàn cầu về lưu chuyển và quản trị dữ liệu nhằm tranh thủ các lợi ích của kinh tế số, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn kinh tế số, tôn trọng luật pháp

quốc tế và nội luật của các quốc gia; (2) thúc đẩy hình thành mạng lưới toàn cầu kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó có các trung tâm nghiên cứu- phát triển trí tuệ nhân tạo, nhằm tăng cường chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ mới; (3) thúc đẩy hình thành mạng lưới toàn cầu về chia sẻ dữ liệu biển - đại dương và tiến tới khuôn khổ toàn cầu về ngăn ngừa rác thải nhựa biển nhằm góp phần đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả trong bảo vệ môi trường biển - đại dương. Các sáng kiến này thể hiện sự đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào tăng cường hợp tác toàn cầu trong xử lý những vấn đề cấp thiết đang nổi lên, thể hiện dấu ấn của Thủ tướng, góp phần quan trọng vào thành công của đoàn Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh G20.

Việt Nam 4 lần được mời tham dự G20 trong vòng 10 năm, một diễn đàn đa phương quan trọng trong quản trị kinh tế toàn cầu, khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, thế và lực cùng với uy tín của Việt Nam trên thế giới ngày càng nâng cao và sự đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào các vấn đề quốc tế và khu vực được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

### **MỘT SỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ ASEAN 34; NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM**

Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 34 tổ chức tại thủ đô Băng Cốc (Thái Lan) từ ngày 22 - 23/6/2019. Với chủ đề “*Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững*”, các nhà lãnh đạo ASEAN đã tập trung thảo luận định hướng và biện pháp hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN bền vững vì người dân. Hội nghị đã thông qua 4 văn kiện: (1) Tuyên bố Tầm nhìn Lãnh đạo ASEAN về Quan hệ đối tác vì sự bền vững; (2) Tuyên bố của Lãnh đạo ASEAN về Năm Văn hóa ASEAN 2019; (3) Tuyên bố Băng Cốc về Chống rác thải biển ở khu vực ASEAN; (4) Tài liệu Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

## Thông tin tư liệu

---

Các nước trao đổi sâu về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó có Biển Đông, bán đảo Triều Tiên, bang Ra-khin của Mi-an-ma... Riêng về vấn đề Biển Đông, các nước thống nhất, đóng góp duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông là nghĩa vụ của tất cả các nước, các bên. Các nước cần kiên trì các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), đề cao kiềm chế, tránh có các hành động đơn phương, có thể làm xói mòn lòng tin như tôn tạo, bồi đắp các thực thể, quân sự hóa khu vực Biển Đông. Các nước ghi nhận kết quả đạt được trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), mong muốn COC sớm có hiệu lực, hiệu quả và được cộng đồng quốc tế thừa nhận, ủng hộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34, bày tỏ ủng hộ chủ đề của hội nghị do Thái Lan đề xuất, cho rằng duy trì môi trường khu vực hòa bình lâu dài, ổn định bền vững là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Hiệp hội. Thủ tướng đề nghị trong mọi trao đổi và hành động, dù tôn trọng sự đa dạng, khác biệt, nhưng ASEAN là một cộng đồng, cần đề cao đoàn kết nội khối và vun đắp lòng tin giữa ASEAN với các đối tác. Trước những diễn biến phức tạp trong khu vực, căng thẳng thương mại..., các nước ASEAN cần phát huy năng lực tự cường, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, duy trì tăng trưởng bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh, ASEAN cần đặt ưu tiên hàng đầu tiếp tục củng cố đoàn kết, gắn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm và hiệu quả của các cơ chế hợp tác và an ninh khu vực do ASEAN chủ trì và dẫn dắt; đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối, tận dụng hiệu quả các cam kết và thoả thuận đã ký, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định RCEP, chú trọng kết nối và phát triển mạng lưới các Trung tâm công nghệ 4.0.

### **MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2019**

#### **1. Tăng trợ cấp, phụ cấp của người có công với cách mạng**

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019, Nghị định 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo nghị định này, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1,624 triệu đồng, cao hơn mức hiện tại 109.000 đồng. Cụ thể, với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh sẽ được hưởng mức trợ cấp tối thiểu 1,094 triệu đồng, tối đa 5,207 triệu đồng. Thương binh loại B được trợ cấp tối thiểu 904.000 đồng, tối đa 4,308 triệu đồng. Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng hưởng phục cấp 1,67 triệu đồng. Bệnh binh sẽ hưởng trợ cấp tối thiểu 1,695 triệu đồng, tối đa 2,086 triệu đồng.

#### **2. Tranh giành, nài ép khách du lịch bị phạt 1-3 triệu**

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch có hiệu lực từ 1/8/2019. Theo đó, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng nếu tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ; phân biệt đối xử với khách du lịch; không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Phạt từ 3-5 triệu đồng nếu không thông báo kịp thời cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện tai nạn hoặc rủi ro; không giải quyết kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trong phạm vi quản lý; thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch. Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi không áp dụng biện pháp bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch. Xe ô tô vận tải khách du lịch từ 9 chỗ trở lên không có thùng chứa đồ uống hoặc không có dụng cụ y tế sơ cấp cứu, túi thuốc dự phòng... sẽ bị phạt tiền 3 đến 5 triệu đồng...

## **Chính sách văn bản mới**

---

### **3. Cách chức người đứng đầu để bố, vợ, chồng làm kế toán trong đơn vị mình quản lý**

Nghị định 52/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ 15/8/2019, quy định: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị nhà nước từng bị cảnh cáo về hành vi bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong đơn vị mình quản lý nếu tái phạm sẽ bị kỷ luật cách chức.

Cách chức hoặc buộc thôi việc đối với người có chức vụ, quyền hạn tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác.

Nghị định yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có chức vụ quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng phải từ chối đồng thời báo cáo bằng văn bản về người, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà, giá trị quà tặng; hoàn cảnh cụ thể khi được tặng quà...

### **4. Lương hưu, trợ cấp BHXH của cán bộ xã nghỉ việc tăng 7,19%**

Thông tư 09/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ, có hiệu lực ngày 01/8/2019, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Theo quy định tại văn bản này, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sẽ tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp được hưởng. Công thức tính mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 = mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 x 1,0719. Mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã sẽ là hơn 2,1 triệu đồng/tháng. Đối với cán bộ nguyên là phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã... là hơn 2 triệu đồng/tháng. Các chức danh còn lại hưởng mức hơn 1,8 triệu đồng/tháng.

## Chuyên mục Hỏi - Đáp

---

**Hỏi:** Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, nêu đảng viên vi phạm **hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán** trong các trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức **kiến trách**?

**Trả lời:** Theo Khoản 1, Điều 14, Quy định 102 quy định: Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức kiến trách: a) Làm trái quy định trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. b) Trì hoãn, lẩn tránh, không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, đầy đủ, trung thực các văn bản, tài liệu, số liệu theo yêu cầu của tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc đối phó với đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dưới mọi hình thức. c) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với yêu cầu, kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc kết luận, quyết định của cấp có thẩm quyền. d) Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán vượt quá thẩm quyền, phạm vi, đối tượng, nội dung ghi trong quyết định mà không được cấp có thẩm quyền cho phép.

**Hỏi:** Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, nêu đảng viên vi phạm **hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán** trong các trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức **cảnh cáo** hoặc **cách chức** (nếu có chức vụ)?

**Trả lời:** Theo Khoản 2, Điều 14, Quy định 102 quy định: Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): a) Lợi dụng vị trí công tác can thiệp, áp đặt việc xây dựng kế hoạch, việc tiến hành kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, việc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để làm trái pháp luật; sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. c) Chiếm giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứng, làm sai lệch hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. d) Tiết lộ, cung cấp thông tin, tài liệu trái quy định về kế hoạch, nội dung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc về nội dung kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán khi chưa được người có thẩm quyền ký duyệt hay chưa được phép công bố. đ) Phát hiện hành vi vi phạm trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đến mức phải xử lý mà không chỉ đạo, quyết định hoặc không kiến nghị xử lý. e) Giấu giếm, sửa chữa chứng từ, sổ sách hoặc thay đổi, tiêu hủy chứng cứ nhằm đối phó với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

# **BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ KHÁNH HÒA**

*Truy cập website: <http://tuyengiaokhanhhoa.vn>*

*Chịu trách nhiệm xuất bản:*

**Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa**

Số 6 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

Trưởng ban: **HỒ VĂN MỪNG**

*Ban biên tập:*

**TRẦN VĂN THẮNG**

**LƯU HỒNG VÂN**

**PHẠM THỊ HỒNG THU**

**TRỊNH HOÀNG HIỆP**

**PHAN TẤN THANH**

In 3.450 quyển, khổ 17cm x 24cm

tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa

Số 08 Lê Thánh Tôn - Nha Trang. ĐT: 0258.3510286.

Giấy phép xuất bản số 02/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp ngày 05/4/2016. In xong và nộp lưu chiểu tháng 8/2019.